

ตามที่ปรากฏข้อสังเกตเกี่ยวกับประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ วันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่กำหนดวัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีออกเสียงลงคะแนน "เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร" ณ ประเทศเบลเยียม และลักเซมเบิร์ก นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอรับข้อสังเกตด้วยความขอบคุณและขอสื่อสารกับประชาชนใน 2 ประเด็นสำคัญ

- (1) สิ่งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เตรียมการมาเป็นเวลานานโดยไตร่ตรองแผนและทางเลือกต่างๆ บนพื้นฐานของความเป็นจริง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามที่จะเป็นไปได้ภายใต้เงื่อนไข ข้อจำกัด การบริหารจัดการความเสี่ยง และความสอดคล้องกับกระบวนการเลือกตั้งในประเทศไทย
- (2) **สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและได้ออกประกาศฉบับที่ 2 เพิ่มวิธีเลือกตั้งทางไปรษณีย์ และเพิ่มวันออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ อีก 1 วัน ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 แล้ว**

ประเด็นที่ 1 สิ่งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้

เดิม สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้วางแผนจะจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 ณ ที่เลือกตั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และจัดหน่วยเลือกตั้ง mobile units "ออกไปหาคนไทย" ให้ถึงชุมชนไทยอีกสองแห่งที่วัดธัมมปิปป เมือง Mechelen ประเทศเบลเยียม และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ ลักเซมเบิร์ก นอกจากนี้จะจัดให้ผู้ไม่สะดวกในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน สามารถมาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ

ต่อมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งจากศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ดังนี้

- (1) บัตรเลือกตั้งของ กกต. จะส่งมาถึงเบลเยียมอย่างรวดเร็วที่สุดในวันพุธที่ 19 เมษายน และอย่างช้าที่สุดในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 (หากมาถึงวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน กระบวนการของสนามบินที่ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับบัตรเลือกตั้งออกมาได้ จะต้องดำเนินการในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566)
- (2) ควรกำหนดวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรอย่างช้าไม่เกินวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เพื่อสามารถขนส่งบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วกลับประเทศไทยได้ทันกระบวนการเลือกตั้งในประเทศไทย

เงื่อนไขและข้อจำกัดข้างต้นทำให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องทบทวนแผน เนื่องจากไม่สามารถจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 ได้อย่างที่ตั้งใจไว้เดิม ที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่าระยะเวลาตั้งแต่วันอังคารที่ 25 เมษายน ถึงวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เพียง 8 วันซึ่งในจำนวนนี้ 3 วันเป็นวันหยุดยาววันแรงงานซึ่งผู้ให้บริการไปรษณีย์ท้องถิ่นมิได้ปฏิบัติงานในระดับปกติ อาจไม่เพียงพอที่จะจัดการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการส่งบัตรเลือกตั้งทั้งขาไปและขากลับให้ทัน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พิจารณาทางเลือกที่จะเลื่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นช่วงวันหยุดยาววันแรงงานมีความเสี่ยงสูงที่อาจมีการประท้วงหยุดงานของแรงงานภาคขนส่ง ทั้งรถสาธารณะ การปิดถนน ที่อาจกระทบต่อการเดินทางมายังที่เลือกตั้งของคนไทย ต่อการขนส่งบัตรเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง ต่อการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อการขนส่งบัตรเลือกตั้งที่ผู้ใช้สิทธิได้ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไปยังสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทย ซึ่งหากมีการประท้วงหยุดงานของเจ้าหน้าที่ที่สนามบินด้วยอาจทำให้ถูกลงมาตรการที่บรรจบบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วติดค้างในกระบวนการของสนามบินได้ ซึ่งการประท้วงหยุดงานของแรงงานภาคขนส่งเหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่คาดหมายได้ เนื่องจาก

ได้เกิดขึ้นแล้วเป็นระยะมาโดยตลอดทั้งในประเทศเบลเยียมและประเทศอื่นในยุโรป และมีความเสี่ยงสูงยิ่งขึ้นในช่วงสัปดาห์วันแรงงานอันเป็นจังหวะสำคัญของการเรียกร้องในเชิงสัญลักษณ์ของภาคแรงงาน และแม้ภายหลังวันหยุดยาววันแรงงาน ก็คาดหมายได้ว่าภายในสนามบินอาจมีสัมภาระหรือกระบวนกรที่ อยู่ในคิวรอการบริหารจัดการอยู่ก่อนแล้วจำนวนหนึ่งในวันเปิดทำการ กับสัมภาระที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในวันเปิดทำการ อาจกระทบต่อถุงเมล์การทูตที่บรรจุบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วให้อาจไปถึงประเทศไทยไม่ทัน ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ตามที่ กกต. กำหนด สถานเอกอัครราชทูตฯ จำเป็นต้อง "บริหารจัดการ ความเสี่ยง" เหล่านี้ โดยพยายามส่งถุงเมล์ที่บรรจุบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วขึ้นเครื่องบินให้ทันวันทำการ สุดท้ายก่อนวันหยุดยาววันแรงงานซึ่งได้แก่วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

เพื่อบรรลุเป้าหมายในการนำถุงเมล์บรรจุบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยให้ทัน ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ดังระบุแล้วข้างต้น

- สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจำเป็นต้องจัดการเลือกตั้งในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ณ ที่ทำการ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในประเทศเบลเยียม โดยขยายเวลาปิดหีบบัตรเลือกตั้งออกไปเป็นเวลา 18.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นหลังเลิกงาน และ ณ สถานกงสุลใหญ่ กิตติมศักดิ์ ณ ลักเซมเบิร์กโดยปิดหีบบัตรเลือกตั้งเวลา 17.00 น. เนื่องจากจะต้องขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง กลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในคืนเดียวกันซึ่งใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.

- จัดการเลือกตั้งอีกหนึ่งในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ณ วัดธัมมปทีป เมือง Mechelen ประเทศเบลเยียม (ซึ่งจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ไม่สะดวกในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ด้วย) โดยปิดหีบบัตรเลือกตั้งเวลา 17.00 น. เพื่อขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในคืนเดียวกัน

- ในคืนเดียวกันของวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 จะทำการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งทั้ง 3 ใบ นำซองบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ผู้ใช้สิทธิได้ปิดผนึกหย่อนลงหีบบัตรเลือกตั้ง คัดแยกตามจังหวัดและเขตเลือกตั้งที่ปรากฏ หน้าซอง จำนวน 77 จังหวัด/เขต บรรจุถุงแยกสำหรับการขนส่งไปยังจังหวัดต่างๆ ลงถุงเมล์การทูตให้แล้วเสร็จภายในคืนดังกล่าว เพื่อวันรุ่งขึ้นพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่สถานทูตถือไปส่งสายการบินไทย ณ สนามบินนครแฟรงก์เฟิร์ต หรือสนามบินอื่นในยุโรปที่มีเครื่องบินตรงไปยังประเทศไทย (กำจัดความเสี่ยงของการตกค้างระหว่างเปลี่ยนเครื่อง) เพื่อผ่านกระบวนการด้านเอกสารของสนามบิน และขึ้นเครื่องบินตรงที่จะออกจากสนามบินดังกล่าวกลับประเทศไทยได้ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

ประเด็นที่ 2 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เพิ่มช่องทางเลือกตั้งตามเสียงสะท้อนจากประชาชน

แม้สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ดำเนินการด้วยเหตุผลบนพื้นฐานของความเป็นจริงข้างต้นแล้วก็ตาม แต่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อเสียงสะท้อนจากประชาชน โดยได้พิจารณา ทบทวนและได้ออกประกาศฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เพิ่มวิธีเลือกตั้งทางไปรษณีย์ และเพิ่มวันออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ อีก 1 วัน ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 แล้ว (ดังแนบ)

สรุปการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ ประเทศเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก ดังนี้

1. แบบออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

- ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ในประเทศเบลเยียม เวลา 09.00 – 18.00 น.
- ณ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ ลักเซมเบิร์ก เวลา 09.00 – 17.00 น.

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566

- วัดธัมมปทีป เมือง Mechelen ประเทศเบลเยียม เวลา 09.00 – 17.00 น.

เพิ่มวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566

- ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ในประเทศเบลเยียม เวลา 09.00 – 17.00 น.

2. แบบส่งทางไปรษณีย์

ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องส่งซองไปรษณีย์ที่บรรจุ “ซองบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนแล้วและปิดผนึกด้วยตนเองแล้ว” ให้มาถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงบรัสเซลส์ขอเรียนยืนยันว่า เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตแห่งนี้ในฐานะผู้จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้งเช่นกัน ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งนี้โดยคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่คนไทยในประเทศเบลเยียมและประเทศลักเซมเบิร์กเป็นสำคัญ และได้พิจารณาดำเนินการอย่างดีที่สุดที่จะทำได้ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัด และการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ภารกิจนี้สัมฤทธิ์ผลให้บัตรเลือกตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้งได้ลงคะแนนแล้วได้กลับถึงประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการของ กกต. อย่างปลอดภัยและทันเวลา

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนคนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักในเบลเยียมหรือลักเซมเบิร์ก ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรผ่านเว็บไซต์ <https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout> หรือยื่นแบบฟอร์มด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2566 (โปรดดูรายละเอียดจากโพสต์ก่อนหน้าบนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ <https://thaiembassy.be>) สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนแล้วและประสงค์ตรวจสอบสิทธิ หรือประสงค์เปลี่ยนวัน ที่เลือกตั้ง หรือวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถทำได้ที่เว็บไซต์ <https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout>

สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงบรัสเซลส์

29 มีนาคม 2566